

NCLผลงานเทิร์นอะราวด์ ส่งชีกงบโค้งแรกผ่านฉลุย



ทับทิม - บิ๊กบอส NCL "กิตติ พัวถาวรสกุล" เร่งมีผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์จากปีก่อนขาดทุน 8.18 ล้านบาท เช่นบริษัทย่อยพลิกกำไร เชื่อผลงานฟื้น จ่อขยายปีกขนส่งต่างแดนเต็มสูบ มองอินโดนีเซีย จีน ฮองกง ตีমানด์ลัน ปักธงรายได้ระยะยาวแตะ 3 พันล้านบาท ส่วนปีนี้คาดโต 10-30% พร้อมส่งชีกงบโค้งแรกผ่านฉลุย โบนัสเฉลี่ยแนวตัน 2.20 บาท

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่า บริษัทจะพยายามผลักดันให้บริษัทย่อยในเครือของ NCL ทั้ง 4 บริษัท

→ **อ่านต่อหน้า 30**

NCL (ต่อจากหน้า 31)

มีผลประกอบการกลับมาพลิกกำไร เพื่อทำให้ภาพรวมสิ้นปี 2560 ของ NCL กลับมาเทิร์นอะราวด์เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่บริษัทขาดทุน 8.18 ล้านบาท ขณะที่แนวโน้มของ NCL ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ยังมีการเติบโตในการขนส่งที่ดี

● สยายปีกขนส่งต่างแดน

ขณะที่ภาพรวมการขนส่งในประเทศ บริษัทประเมินว่ายังไม่มีการเติบโตมากนัก เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับการลงทุนจากหน่วยงานราชการยังไม่มีโครงการหรือนโยบายที่ชัดเจนส่งผลให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ยังไม่ตัดสินใจขยายการลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ช่วงปี 2559 โดยการเน้นขยายธุรกิจขนส่งไปต่างประเทศ

ทั้งนี้บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจการขนส่งไปยังประเทศอินโดนีเซีย จีน และฮ่องกง เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการค้าและความต้องการด้านขนส่งปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงในทุกๆ ปี แต่ในการขยายการลงทุนต่างประเทศอาจจะใช้เวลาพอสมควร เพราะทุกประเทศยังมีข้อกำหนด หรือกฎหมายที่จะให้นักลงทุนต่างประเทศ

เข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ

"NCL ตัวแม่ หรือบริษัทย่อยเติบโตและทำกำไรได้ดี ส่วนบริษัทลูกทั้ง 4 บริษัทที่เราเข้าไปลงทุนคาดว่าจะกลับมาเทิร์นอะราวด์ ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนคาดว่าจะภาพรวมของ NCL สิ้นปี 2560 จะกลับมาเทิร์นอะราวด์ด้วยเหมือนกัน ส่วนแนวโน้มไตรมาส 1/2560 ยังบอกไม่ได้ คงต้องรอดูงบปีให้เรียบร้อยก่อน" นายกิตติกล่าว

● ตั้งเป้ารายได้โต 10-30%

บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2560 เติบโตไม่ต่ำกว่า 10-30% ส่วนระยะยาว 3 ปีข้างหน้า (2560-2562) บริษัทประเมินทิศทางการผลประกอบการมีโอกาสเติบโตแตะที่ระดับ 3,000 ล้านบาท หากบริษัทร่วมทุน หรือบริษัทย่อยที่ NCL เข้าไปลงทุนด้วยนั้นจะมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง หนึ่งปี 2559 บริษัทมีรายได้ 1,011.23 ล้านบาท

อีกทั้งบริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้จากการร่วมทุนจัดตั้งบริษัท LEGACY ASIA CAPITAL Co.,Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) โดยบริษัทถือหุ้น 70% ทำธุรกิจให้เข้าซื้อตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งทำให้ปีนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ปี 2560 บริษัทคาดการณ์ว่าจะปรับ

เพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศเริ่มต้นตัว และมีการร่วมมือทางธุรกิจหลายบริษัทใหญ่ทั้งในจีนและญี่ปุ่นได้ประกาศความร่วมมือกัน และบริษัทรายเล็กเริ่มทยอยขยายกิจการให้กับบริษัทใหญ่ ทำให้คาดว่าจะมีการปรับค่าระวางเรือเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมองว่าสินค้าเทกอง อาทิ เหล็ก และยาง มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอีกด้วย

ล่าสุดบริษัทได้ยกเลิกการจัดตั้งบริษัทย่อยในกัมพูชา เพื่อทำธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า โดยหัวลากและหางลาก หลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในประเทศดังกล่าว ขณะที่เดิหนำร่วมลงทุนตั้งบริษัทย่อยในสิงคโปร์ทำธุรกิจให้เข้าซื้อตู้คอนเทนเนอร์ตามแผน

นางสาวศศิมา หัตถกิจนิกร นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) เปิดเผยถึงแนวโน้มราคาหุ้น บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL ว่า ราคาหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ประเมินกรอบแนวรับที่ 2.02 บาท แนวต้านที่ 2.20 บาท แนะนำนักลงทุนที่สนใจซื้อที่แนวรับ